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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖7 

วันจันทร์ที่ 2๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสกสิทธิ ์ บุษบา สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 เสกสิทธิ์  บุษบา 
2 นางชุลี ดากระบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที ่2 ชุลี  ดากระบุตร 
3 นายสมชาย สาลิกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่3 สมชาย  สาลิกุล 
4 นายสุชาต ิ สมเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 สุชาต ิ สมเหมาะ 
5 นายประยูร ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 ประยูร  ใจเสือกุล 
6 นางสาวศริิพร กะโห้แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 ศิริพร  กระโห้แก้ว 
7 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกลา้ 
8 นางพิริยาภรณ ์ พัฒนนุสินธุ เลขานุการสภาฯ พิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุ

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชาตร ี แย้มบางยาง นายก อบต. ชาตรี  แย้มบางยาง 
2 นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายก อบต. ประเสริฐ  รูปหล่อ 
3 นางธัญญานุช มงคลสังข ์ รองนายก อบต. ธัญญานุช  มงคลสังข์ 
4 นายบ ารุง ศรีทองแท ้ เลขานายก อบต. บ ารุง  ศรีทองแท ้
5 นางสาวนภัสวริน ภมรพล ผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ นภัสวริน  ภมรพล 
6 นางสาวศริาภรณ ์ เพลินส าราญ นักวิชาการศกึษา ศิราภรณ์  เพลินส าราญ 
7 นายสง่า ดาวเรือง ผู้อ านวยการกองชา่ง สง่า  ดาวเรือง 
8 นางสาวสังวาลย ์ สงกูล หัวหน้าส านักปลัด สังวาลย์  สงกูล 
9 นางสาวณัฐนันท ์ นรินทรภักด ี นักจัดการงานทัว่ไป ณัฐนันท์  นรินทรภักด ี

๑๐ นายธีรว์ิชญ ครูเรืองปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธีร์วิชญ  ครูเรืองปัญญา 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 



๒ 

 



๓ 

 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เริ่มประชุมเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นางพริยิาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลบั ได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏวา่ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญ
นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัและ
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา             เรียน ท่านนายก ท่านรองนายก ทา่นเลขานายก ท่านรอง
ประธานสภา                    ประธานสภาฯ ทา่นเลขานุการสภา ทา่นสมาชิกทกุท่าน และ 

พนักงานทุกทา่น ครับ วนันี้ก็ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่๑ 
(สมัยแรก)  ประจ าปี พ.ศ.256๗ ในวันจันทรท์ี่ 2๕ มีนาคม พ.ศ.
256๗  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
    ๒.๑ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) แก้ไขฉบับที่  

            ๔/๒๕๖6 
๒.2 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่  
            5/๒๕๖๖ 

    ๒.3 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่  
            1/๒๕๖7 

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    

 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่าน 
นายกฯ  รองนายก ท่านเลขานายก ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนและพนักงานทุก 

ท่านเน่ืองจาก อบต. ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
แก้ไข  รายละเอียดมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

นายธีร์วิชญ ครูเรืองปัญญา          ผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดองค์การบริหาร 
นักวิเคราะห์ฯ   ส่วนต าบลบางพลับ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 -  

๒๕70)  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่ ๔/2566 ฉบับที่  
๕/๒๕๖๖ และฉบับที่ ๑/๒๕๖๗  ขึ้น ตามหนังสือ  
ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น ตามระเบียบ 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ข้อ  4  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร 
ท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน และ  
หนังสือที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ข้อ 2 ผู้บรหิารท้องถ่ินมีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ 
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจาก 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการ 
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบนั เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความ 
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวใหผู้้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช ้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ 
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
รายละเอียดตามที่แจกให้ทุกท่าน การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) ฉบับที่ 4/2566 ฉบับที่ 5/2566 และฉบับที่ 
1/2567  มจี านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 



๑๐ 

 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อนักวิเคราะห์ฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขฉบับที่  

๕/๒๕๖๖ และแก้ไขฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบแล้วจะมี 
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอ    
เชิญ        ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี พ.ศ.256๖ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  

256๖ เมื่อวันที่ ๒7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๖  ที่ได้ถ่ายส าเนา
ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
ถ้อยค าอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ....ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้
การรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม                           รับรอง                                                  
  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่เสนอใหม่ให้พิจารณา 
                                          ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนา 

      ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ 1/๒๕๖7 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา           ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  เน่ืองจาก อบต. ได้จัดท าทบทวน เพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
นายกฯ    ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่  1/๒๕๖7 รายละเอียดมอบให้นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมไดร้ับทราบ 
 
นายธีรว์ิชญ ครูเรืองปัญญา     ครับ ผมนายธรี์วิชญ  ครเูรืองปัญญา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
นักวิเคราะห์ฯ   การทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/256๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย 
การจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 22  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
โดย “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท ารา่ง 
(2) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่ง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
ให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช ้พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ รายละเอียดการทบทวน เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ส่ง
ให้กับสมาชิกฯ ทุกทา่นได้พิจารณา 

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องจัดท าทบทวน เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่  1/๒๕๖7 ให้ที่ 

ประชุมทราบแล้วจะมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม 
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ      ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ                                
 
    4.2 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2567 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
2568 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางศิริพร กะโห้แก้ว  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.256๗  
ส.อบต.ม.6   เป็น 4 สมัย สมัยสามัญแรก ปี 256๗ ตั้งแตว่ันที่ 1๕ - ๒๙  

มีนาคม 256๗ สภาได้เห็นชอบไปในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)  
ประจ าปี พ.ศ.2566 แลว้เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๖  
สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1๕ - ๒๙ มีนาคม 256๗ 
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1๓ - 2๗ สิงหาคม 256๗ 
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที 1๖ - ๓๐ กันยายน 256๗ 
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1๖ - ๓๐ ธันวาคม 256๗ และ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.256๘ ระหว่างวันที ่1๗ - ๓๑ มีนาคม 
256๘ 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  จะมีสมาชิกฯ ทา่นใดเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญ........ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป ยกมือด้วยครับ 



๑๓ 

 

 
 

 
 
 
 



๑๔ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  ก็จะมีเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งตอนนี้เราได้เพิ่มแผนฯ เรียบร้อย 
นายกฯ    แล้ว ก็จะขอมติอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมในวันที่ 29 มีนาคม 2567  

ซึ่งมี 4 โครงการ และมีเพิ่ม หมู่ 7 เป็นสะพานทางเดิน ซึ่งต้องให้ช่าง 
ไปส ารวจและที่ของบประมาณ อบจ.สุพรรณบุร ีจะมีหมู่ 1, 3, 4  
ทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งเกินศักยภาพเรา ทีค่าบเกี่ยวกับต าบลอื่นและ 
อีก 1 โครงการ งบประมาณ 11 ล้านบาท จากถนนเลยโจด่านช้าง  
ถนนสายหมู่ 3 คลองชลประทานลาดยางไปถึงถนนบ้านกุ่มเชื่อมต่อ 
กับต าบลบางใหญ่ ท่านอืน่มีอะไรเสนอมั้ยครับ เรียนเชิญครับ 

 
นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นนะคะ ดิฉัน 
ส.อบต.ม.7   นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า ส.อบต.ม.7 โครงการทีท่่านนายกฯ ได้ 

แจ้งเมื่อสักครู่เป็นโครงการทางเดินคอนกรีต ซึ่งมีผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 1 เมตร จะขอปรึกษาที่ประชุม ถ้าโครงการที่มีเป้าหมาย
เดียวกัน 2 โครงการทีอ่ยู่ในแผน เป็นโครงการถมดินบริเวณจุด
เชื่อมต่อของคันกั้นน้ าชลประทาน ไปถึงจุดเป้าหมายเดียวกันเป็นการ
ถมดิน ซึ่งเป็นที่สาธารณะทั้งหมด พื้นที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ตรงที่
ชาวบ้านจอดรถซาเล้ง รถมอเตอร์ไซด์ได้ แต่ถ้าเป็นทางเท้าคอนกรีตก็
แค่เดินและจอดรถมอเตอร์ไซด์เท่านั้น ก็เลยจะปรึกษาทางสภาฯ วา่
ถ้าหากไปส ารวจแลว้ เป็นถนนดินน่าจะดีกว่า ก็อยากจะขอเปลี่ยน
เพราะระยะทางใกล้เคียงกัน 

 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  ให้สง่า ผอ.กองช่าง เข้าไปส ารวจว่า 2 เส้นนี้ เส้นไหนคุ้มค่ากว่ากัน  
นายกฯ    มีประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน ซึ่งต้องขออนุมัติใช้เงินสะสม ต้องเป็น 

ความจ าเป็นเร่งด่วน เพราะงบประมาณของเรามีน้อย เงินสะสมก็มีไม่
เยอะ เพราะต้องกันไว้ฉุกเฉิน สาธารณภัย มีท่านไหนจะเสริมเชิญครับ 

 
นายสุชาต ิ สมเหมาะ  มีการแก้ไขเสมิบน้ าก็ยังไม่แรง ช่วงสามโมงกวา่ ๆ น้ าจะไม่ไหล  
ส.อบต.ม.4  
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  หมู่ 4 มีปัญหา ช่วงอันดบัแรกทั่วไปน้ าใต้ดินจะเป็นทุกปี ใช้น้ ากัน  
นายกฯ    เยอะ ช่วงที่วา่ท าปลาใชป้ั๊มดูดตรง จากที่ส ารวจจะมี 10 กว่าบ้าน ซึ่ง 

พอใชพ้ร้อมกัน น้ าก็จะออ่น ทางเราเคยคดิจะแก้ไขขุดบ่อเพิ่มแล้ว แต่
เจ้าของที่ดินไม่อุทิศที่ให้ ติดตั้งบ้านใครบ้านมัน ตดิตั้งป๊ัมดูดจากคลอง
ไปเลย ซึ่งการแก้ไขต้องสร้างแท็งค์บ้านคลองบางจิกน้อย หมู่ 4 เข้า 
แผนไว้ก่อน ปัญหาคือน้ ารั่วดว้ย ใช้น้ าเยอะด้วย ซึ่งปัญหานี้เป็นทุกหมู่ 
น้ าใต้ดินทรุดตัวลงไปเยอะ ก็พยายามแก้ไขอยู่ ก็ขอให้ทุกท่านชี้แจงให้ 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ชาวบ้านรูด้้วย ตอนนี้ที่จะต้องด าเนินการคือ หมู่ 1 เพราะทางวดัท่า
จัดจะตดัน้ าไป ที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ าก็จะมี หมู่ 6 ใช้ร่วมกับหมู่ 1 
และก็หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 2 น้ าประปา น้ าบาดาลเป็นน้ าดื่มได้ 
งบประมาณ 1 ล้านบาท แต่การที่เราจะข้ึนค่าน้ า 50 หน่วย ขั้นตอน
เยอะ ศึกษาแล้วสมัยผมคงไม่ส าเร็จ ซึ่งอันดับแรกเพิ่มค่าน้ า
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทีใ่ช้น้ า 50 หน่วยขึ้นไป จาก 6 บาท เป็น 10 
บาท ใช้น้ ารายย่อย 1 หน่วย ถึง 50 หน่วย 5 บาท ยังไม่ขึ้นราคา 
ขั้นตอนเยอะ คงจะท าสมัยหน้า ซึ่งเรามีปัญหามากเรื่องน้ า เรื่องไฟฟา้ 
คือทางไฟฟ้ายังไม่ส่งแบบมาให้ คือต้องเดินสายให้ใหม่ ติดตั้งมิเตอร์ 
ส่วนรายละเอียดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ให้ผู้อ านวยการ    
กองการศึกษาฯ ชี้แจง 

 
นางสาวนภัสวริน  ภมรพล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา ท่านรองนายก และท่านเลขาฯ การจดัประเพณีสงกรานต ์และวัน

ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2567 ก าหนดการวันที่ 13 เมษายน 2567 
    กิจกรรมภาคเช้า 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการดแูลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ให้
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 

- กิจกรรมนันทนาการ จะให้ผู้สูงอายุร้องเพลงพื้นบ้าน ร าวง
ย้อนยุค 

    ช่วงเพล 
     ท าบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ ถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ มีเลี้ยง 

อาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุ ให้สมาชิกน าผู้สูงอายุมาหมู่ละ 15 ทา่น 
ในกลุ่มเป้าหมาย 105 ท่าน และเสร็จจากช่วงพระฉันเพล เราก็จะ
มอบใบประกาศผู้สูงอายทุี่มีสุขภาพด ีหมู่ละ 1 ทา่น มีสรงน้ า
พระพทุธรูป รดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอาย ุมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอาย ุ
ซึ่งของที่ระลึกไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และก็จะขอความรว่มมือกับ
สมาชิกฯ ทุกทา่น เน่ืองจากผู้สูงอายจุะมีผู้ติดตามมาด้วย ซึ่งในการ
เลี้ยงอาหารเบิกได้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น ผู้ตดิตามเบิกไม่ได้ ก็จะขอ
สนับสนุนจากสมาชิกฯ ทุกท่านที่จะเลี้ยงอาหารผู้ติดตาม 
 

นายชาตรี  แย้มบางยาง  สรุปให้สมาชิกฯ แต่ละหมู่สนับสนุนน าอาหารมาเลี้ยง ๑ อยา่ง ส่วน  
นายกฯ    นายกฯ เลี้ยงไข่เจียวตลอดงาน และสนับสนุนของช าร่วยให้ผู้สูงอายุ 

จ านวน ๑๐๕ ชิ้น มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ด าเนินการต่อครับ 
 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ก็จะมีเรื่องเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน ทางสมาชกิฯ ไม่มีกใ็ห้ไปด าเนินการ
ประธานสภาฯ   สั่งซื้อให้สมาชิกด้วย ผมออกให้เองมีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดทีจ่ะเสนอ 

 



๑๗ 

 

 

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

































































รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
สมัยสามัญ สมัยที ่2 (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

วันศุกร์ที ่๒3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๗  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสกสิทธิ ์ บุษบา สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 เสกสิทธิ์  บุษบา 
2 นางชุลี ดากระบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที ่2 ชุลี  ดากระบุตร 
3 นายสมชาย สาลิกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่3 สมชาย  สาลิกุล 
4 นายสุชาต ิ สมเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 สุชาต ิ สมเหมาะ 
5 นายประยูร ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 -ลา- 
6 นางสาวศริิพร กะโห้แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 ศิริพร  กะโห้แก้ว 
7 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกลา้ 
8 นางพิริยาภรณ ์ พัฒนนุสินธุ เลขานุการสภาฯ พิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธุ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชาตร ี แย้มบางยาง นายก อบต. ชาตรี  แย้มบางยาง 
2 นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายก อบต. ประเสริฐ  รูปหล่อ 
3 นางชัญญานุช มงคลสังข ์ รองนายก อบต. ชัญญานุช  มงคลสังข์ 
4 นายบ ารุง ศรีทองแท ้ เลขานายก อบต. บ ารุง  ศรีทองแท ้
5 นางสาวณัฐนันท ์ นรินทรภักด ี นักจัดการงานทัว่ไป ณัฐนันท์  นรินทรภักด ี
6 นายธีรว์ิชญ ครูเรืองปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธีร์วิชญ  ครูเรืองปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 



๓ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เริ่มประชุมเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นางพิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธุ เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญ
นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา             เรียน ท่านนายก ท่ านรองนายก ท่านเลขานายก ท่านรอง
ประธานสภา                    ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และ 

พนักงานทุกท่านครับ วันนี้ก็ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.256๗ ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.256๗ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ.256๗ นี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ (ถา้มี) 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัย 
    แรก) ประจ าปี พ.ศ.256๗ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.  

256๗  เมื่อวันที่ ๒๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 256๗  ที่ได้ถ่าย 
ส าเนาให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข 
เพิ่มเติมถ้อยค าอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ....ถ้าไม่มีจะขอมติที่ 
ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม                           รับรอง           
 
ระเบียบวาระที่   ๔             เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
     ๔.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 256๘ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ
ท่ี 3 ขั้นลงมติ 

 
 



๔ 



๕ 

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 256๘ วาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการ

   สภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นางพิริยาภรณ ์พัฒนนุสนิธุ          เรียน ทา่นประธานสภา ท่านรองประธานสภา ทา่นสมาชกิทุกทา่น  
เลขานุการสภา   ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วม 
    ประชุมทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการ  

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิารณาแล้ว จะตอ้งเสนอ 
ร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม 
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน รายงาน 
นั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 
คณะกรรมการแปรญตัติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตตดิ้วย และให้ 
ประธานสภาท้องถ่ิน  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชกิสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแตก่รณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา 
เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมตเิป็นอย่างอื่น  
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาค่ะ  

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ล าดับต่อไป ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้มีมติรับ 
ประธานสภาฯ    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 256๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม  

256๗ และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 1๕, ๑๖ 
และ 1๙ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลบางพลับ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาการ 
    แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงาน  

ให้ที่ ประชุมทราบ  
 
นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า    เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทกุท่าน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ ดิฉัน นางภรณพ์ัฒจนา  ครุฑใจกล้า ประธานคณะกรรมการแปร 
    ญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    256๘ ขอรายงานการแปรญัตติ ดังนี้  



๖ 



๗ 

 
          ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 
256๗  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๘ และก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

วันที่ 1๕ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ 1๖ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ 1๙ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  

สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๘ เสร็จสิ้นแล้ว  
ปรากฏผล ดังนี้  
1. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ  

และเลขานุการฯ  เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 256๗ ปรากฏผล 
ดังนี้ 

         ๑.1 นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า เป็น ประธานกรรมการ 
        1.๒ นายประยูร        ใจเสือกุล เป็น กรรมการ 
        1.๓ นางชุลี       ดากระบุตร     เป็น กรรมการและเลขานุการ 
    2.  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ เมื่อวัน 
     จันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 256๗ เวลา ๑๖.๓๕ น. ปรากฏผล ดังนี้ 

        2.1 ในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
        2.2 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว 
                                          มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม   

          2.3 ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ, ไม่มี 
      การสงวนค าแปรญัตติใดๆ 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ   ญัตติแล้ว ล าดับต่อไป ผมขอมติต่อที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ที่นายกเสนอ  
   โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ไปสู่ 
   การพิจารณา วาระที่ ๓ ขั้นลงมติต่อไป ผมขอมติด้วยครับ  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ        ๖     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -    เสียง    
      งดออกเสียง    ๑        เสียง  
 



๘ 

 



๙ 

  



๑๐ 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา      การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๘ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญ 
   เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
นางพิริยภรณ์ พัฒนนุสินธุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภา    ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน  
  สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ 
  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     ล าดับต่อไป ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ 
ประธานสภาฯ   อภิปราย ผมจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ขอมติที ่
ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ     ๖        เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -      เสียง    
      งดออกเสียง   ๑       เสียง  
  

๔.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ วาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ  
ประธานสภาฯ   ประปา ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ วาระที่ 2 การแปรญัตติ  

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ          เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
เลขานุการสภา   ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วม 
    ประชุมทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
ร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม 
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน 
นั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ 



๑๑ 



๑๒ 

 
ประธานสภาท้องถ่ิน  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน 
 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา 
เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น  
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาค่ะ   

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ล าดับต่อไป ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้มีมติรับ 
ประธานสภาฯ    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ  
    ประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ในคราวประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 

1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 256๗ และก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 1๕, ๑๖ และ 1๙ สิงหาคม 256๗ 
เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบางพลับ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาการ 
    แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงาน  

ให้ที่ ประชุมทราบ  
 
นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า    ดิฉัน นางภรณ์พัฒจนา   ครุฑใจกล้า ประธานคณะกรรมการแปร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอรายงานการแปรญัตติ ดังนี้  
              ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม  
   256๗  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ 
   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

วันที่ 1๕ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ 1๖ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา 0๘.๓0 – ๑๖.๓0 น. 

สถานที่  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘  เสร็จสิ้นแล้วปรากฏผล ดังนี้  
 



๑๓ 



๑๔ 

 
1. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ 
และเลขานุการฯ  เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 256๗ ปรากฏผล ดังนี้ 

        ๑.1 นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า เป็น ประธานกรรมการ 
       1.๒ นายประยูร  ใจเสือกุล  เป็น กรรมการ 
       1.๓ นางชุลี  ดากระบุตร      เป็น กรรมการและเลขานุการ 
   2. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 256๗ ปรากฏผล ดังนี้ 
       2.1 ในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
       2.2 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว 
                               มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม   

         2.3 ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ, ไม่มี 
    การสงวนค าแปรญัตติใดๆ 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ   ญัตติแล้ว ล าดับต่อไป ผมขอมติต่อที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 256๘ ที่นายกเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให ้
ผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ไปสู่การพิจารณา วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
ต่อไป ผมขอมติด้วยครับ  

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๖         เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -        เสียง    
      งดออกเสียง    ๑        เสียง   
    
นายเสกสิทธิ์  บุษบา      การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๘ วาระที่ 

  3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 
นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภา    ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน  
  สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ 
  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

 



๑๕ 



๑๖ 

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     ล าดับต่อไป ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ 
ประธานสภาฯ   อภิปราย ผมจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๘ ขอมตทิี่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๖         เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -        เสียง    
      งดออกเสียง    ๑        เสียง   
 

๔.๓  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๗ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ  
ประธานสภาฯ   ประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ วาระ  
   2 การแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้อง  
 
นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ          เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
เลขานุการสภา   ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วม 
    ประชุมทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
ร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อม 
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน 
นั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น  ของ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ 
ประธานสภาท้องถ่ิน  ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา 
เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น  
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาค่ะ   

  
นายเสกสิทธิ์  บุษบา    ล าดับต่อไป ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้มีมติรับ 



๑๗ 



๑๘ 

 
ประธานสภาฯ    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ  
    ประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ใน 
    คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 256๗ และ 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 1๕, ๑๖ และ 1๙  
สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 - 1๖.๓0 น.  ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาการ 
    แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงาน  

ให้ที่ประชุมทราบ  
 

นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า    ดิฉัน นางภรณ์พัฒจนา   ครุฑใจกล้า ประธานคณะกรรมการแปร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอรายงาน
การแปรญัตติ ดังนี้  

              ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม  
   256๗  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   เฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๘ และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามวัน เวลา  
และสถานที่ ดังนี้ 

วันที่ 1๕ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ 1๖ สิงหาคม 256๗ เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น.  
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา 0๘.๓0 – ๑๖.๓0 น. 

สถานที่  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘  เสร็จสิ้นแล้วปรากฏผล ดังนี้  
1. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ 
และเลขานุการฯ  เมื่อวันพุธที่ 1๔ สิงหาคม 256๗ ปรากฏผล ดังนี้ 

        ๑.1 นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า เป็น ประธานกรรมการ 
       1.๒ นายประยูร  ใจเสือกุล  เป็น กรรมการ 
       1.๓ นางชุลี  ดากระบุตร      เป็น กรรมการและเลขานุการ 
   2. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ 
  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  

256๗ ปรากฏผล ดังนี้ 



๑๙ 



๒๐ 

 
       2.1 ในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 
       2.2 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว 
                               มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม   

         2.3 ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ, ไม่มี 
    การสงวนค าแปรญัตติใดๆ 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ   ญัตติแล้ว ล าดับต่อไป ผมขอมติต่อที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ที่นายกเสนอ โดยไม่มีการแปร 
   ญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ไปสู่การพิจารณา วาระ 
   ที่ ๓ ขั้นลงมติต่อไป ผมขอมติด้วยครับ  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๖         เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -        เสียง    
      งดออกเสียง    ๑        เสียง   
    
นายเสกสิทธิ์  บุษบา      การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   เฉพาะการกิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๗ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภา    ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน  
  สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ 

   ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา     ล าดับต่อไป ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ 
ประธานสภาฯ   อภิปราย ผมจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกิจการประปา (เพิม่เติม) ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๖         เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -        เสียง    
      งดออกเสียง    ๑        เสียง   
 



๒๑ 



๒๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  เน่ืองจาก อบต. มีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย  
นายกฯ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 รายละเอียดมอบให้นักวิเคราะห์ 
    นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมไดร้ับทราบและพิจารณา 

ต่อไป 
นายธีรว์ิชญ  ครูเรืองปัญญา ผมนายธีรว์ิชญ นักวิเคราะห์ฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนเงิน
นักวิเคราะห์ฯ   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในงบลงทุน  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจา่ยในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอน 
    งบประมาณ มีดังนี ้
              ส านักปลัด 
       โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ เครือ่งมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 29,900   บาท 
โอนลด 

   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ด าเนินงาน 
    ประเภท  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
    โครงการ ค่าลงทะเบียนในการฝกึอบรม 

จ านวนเงินที่ขอโอนลด  29,900 บาท 
      
 



๒๓ 



๒๔ 

 
โอนเพิ่ม 

   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ จอขาตั้ง ขนาด 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  5,900  บาท 
โอนลด 

   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบ  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
   โครงการ โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ 
   ต าบล 

จ านวนเงินที่ขอโอนลด  5,900 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ   เครื่องเสียงส าหรับห้องประชุม จ านวน 1 ชดุ 
   จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  11,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบ  ด าเนินงาน 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
   โครงการ โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ 
   ต าบล 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด  4,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบ  ด าเนินงาน 



๒๕ 



๒๖ 

 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
   โครงการ โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชวีิตของผู้พิการ 
   ต าบล 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด  ๗,000 บาท 

 

โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ   เครื่องเสียงส าหรับห้องประชุม(สภา) 

    จ านวน 1 ชุด 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  28,500  บาท 

   โอนลด 
   แผนงาน สาธารณสุข 
   งาน  บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
   งบ  ด าเนินงาน 
    ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
    องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

รายการ คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  28,500  บาท 
 
   โอนเพิ่ม 

   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ   จดัซื้อโต๊ะพับแสตนเลสทั้งตัว ขนาดไมน่้อยกว่า  
   ๖๐ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จ านวน ๖ ตัว 

    จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  2๒,๘00  บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบ  ด าเนินงาน 



๒๗ 



๒๘ 

 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
   โครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการแพทย์ทางเลือก 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด  ๒๐,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    บุคลากร 
   ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   รายการ   เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

    จ านวนเงินที่ขอโอนลด  ๒,๘00  บาท 
 
 
 
 

โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ   จดัซื้อเก้าอี้ส านักงานสีด า ขนาดไม่น้อยกว่า  
   ๕๖ x ๖๐ x ๙๒ ซม. จ านวน ๑๕ ตัว 

    จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  ๔๕,๐00  บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบ  ด าเนินงาน 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
   โครงการ โครงการป้องกนัการตั้งครรภ์ไมพ่ร้อมในวัยรุ่น 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด  ๕,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน การเกษตร 
   งาน  สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
   งบ    ด าเนินงาน 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 



๒๙ 



๓๐ 

 
   รายการ   โครงการปลูกป่า ปลูกอนาคต ลดโลกรอ้น 

    จ านวนเงินที่ขอโอนลด ๔๐,๐00  บาท 
 

โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
   รายการ   จดัซื้อเครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
   พร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน ๒  
   เครื่อง  
   จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  ๑๖,๐00  บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารทัว่ไป 
   งบ    ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
   รายการ   จดัซื้อเครื่องพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ 
   หรือ LED สี จ านวน ๒ เครื่อง 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด  ๑๖,000 บาท 

1.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเสียงส าหรับห้องประชุม
สภา ประกอบด้วย 

1.ชุดไมโครโฟนประธาน   จ านวน 1 ชุด 
2.ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 ชุด 
3.เครื่องเพาเวอร์มกิซ์พรอ้มอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 

2.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเสียงส าหรับห้องประชุม  
ประกอบด้วย 

1.ชุดล าโพง    จ านวน 4 ตวั 
 
 

                       กองคลัง 
       โอนเพิ่ม 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   งบ   ลงทุน 
   หมวด คา่ครุภัณฑ ์
   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 



๓๑ 



๓๒ 

 
   รายการ   ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
   จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  12,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   งบ   บุคลากร   
   หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   รายการ  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด 6,000 บาท 
   โอนลด 
   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   งบ    ด าเนินการ  
   หมวด ค่าตอบแทน 
   รายการ  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
   จ านวนเงินที่ขอโอนลด 6,000 บาท 
 
 

                กองช่าง 
       โอนเพิ่ม 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบ   งบลงทุน 
   หมวด คา่ครุภัณฑ ์
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการ   โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก  
              ขนาดไม่น้อยกว่า 153.4x77.3x75 ซม. จ านวน 2 ตวั 
 จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  16,000 บาท 
    โอนลด 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบ   งบด าเนินงาน 
   หมวด คา่ใช้สอย 
    ประเภท  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
    รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  6,100 บาท 



๓๓ 



๓๔ 

 
    โอนลด 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบ   งบด าเนินงาน 
   หมวด คา่ใช้สอย 
    ประเภท  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
    รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝกึอบรม 
 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  5,100 บาท 

โอนลด 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบ   งบด าเนินงาน 
   หมวด คา่ใช้สาธารณูปโภค 
    ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์ 
 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  2,000 บาท 
 
 

โอนลด 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  ก่อสร้าง 
   งบ   ลงทุน 
   หมวด คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    รายการ  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
               บริเวณซอย 1,ซอย 2 หมู่บ้านดงตาลวลิล่า หมู่ที ่1 

 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  2,800 บาท 
 
    โอนเพิ่ม 

   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบ   งบลงทุน 
   หมวด คา่ครุภัณฑ ์
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการ   เก้าอีส้ านักงาน  จ านวน 2 ตัว  ดังนี้ 

- เก้าอี้ส านักงานหนังเทียม สีด า ขนาดไม่น้อยกวา่    



๓๕ 



๓๖ 

 
  62x55x145 ซม. จ านวน 1 ตวั ราคา  3,000  บาท 

   - เก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร สดี า ขนาดไม่น้อยกว่า  
     64x74x115-124 ซม.จ านวน 1 ตวั ราคา 4,800  บาท 

 จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  7,800 บาท 
    โอนลด 

   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  ก่อสร้าง 
   งบ   ลงทุน 
   หมวด คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    รายการ  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เริ่มจาก 
    ถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายวิเชียร  สุขสมวงษ์ หมู่ที่ 6 

 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  3,000 บาท 
 

    โอนลด 
   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  ก่อสร้าง 
   งบ   ลงทุน 
   หมวด คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    รายการ  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย  
    1,ซอย 2 หมู่บ้านดงตาลวิลล่า หมู่ที ่1 

 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  1,200 บาท 
    โอนลด 

   แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 
   งาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   งบ   งบด าเนินงาน 
   หมวด คา่ตอบแทน 
    ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
    องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
    รายการ ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  3,600 บาท 
                               
                                 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    โอนเพิ่ม 

   แผนงาน การศึกษา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 



๓๗ 

 



๓๘ 



๓๙ 

   
   งบ  ลงทุน 
   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
   รายการ เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนดิ 
             Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

 จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 8,900  บาท 
    โอนลด 

   แผนงาน การศึกษา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบ  ด าเนินงาน 
    ประเภท  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
    ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ 
    โครงการ ค่าลงทะเบียนในการฝกึอบรม 

 จ านวนเงินที่ขอโอนลด  8,900 บาท 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อนักวิเคราะห์ฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเรื่องโอนงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมทราบแล้วจะมีสมาชิก 

สภา ทา่นใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ     
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  ช่วงนี้น้ าข้ึน ฝนตก ความล าบากก็จะเริ่มเข้ามา ก็จะเหนื่อยกัน เราก็  
นายกฯ ช่วยดูแลชาวบ้าน ก็จะมีช่วยเรื่องหินคลุก ทราย กระสอบทราย 

ชาวบ้านก็ให้เกี่ยวข้าวให้หมดก่อน น้ ามาแน่นอน มีอะไรก็โทรมาแจ้ง
ได้ งบฉุกเฉินก็ยังพอมีอยู่ ดูเฉพาะที่เดือดร้อน จ าเป็น ตอนนี้หมู่ 5 
เดือดร้อนมากก็ เร่งทางผู้ รับเหมา ซึ่ งฝนตกผู้รับเหมาเข้าไป
ด าเนินการไม่ได้ ส่วนไฟก็เร่งแก้ไข ตอนนี้รอทางการไฟฟ้าส่งแบบมา
ให้พร้อมทั้งคิดค่าใช้จ่าย อาจจะต้องใช้เงินสะสมซ้ืออุปกรณ์ไฟ น่าจะ
เป็นหลักล้าน และฝากทางปลัดฯ ไว้ให้ดูระเบียบว่าจะซื้อรถกระเช้า
หกล้อเล็กให้พอท างานได้ ซ่อมไฟได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก เพราะโจรเยอะ ข้าวของหายกันประจ า และช่วยลด
อุบัติเหตุได้ ทางด้านน้ าประปา ประชากรเพิ่มขึ้นเยอะ ก็พยายามท า
ให้ทั่วถึง ก็ให้ช่วยชี้แจงชาวบ้าน บางครั้งน้ าหยุดวันสองวันก็เพราะ
ต้องซ่อมแซมและผมก็จะพยายามยกถนนให้พ้นน้ าทุกเส้นที่
เดือดร้อนในต าบลเรา เมื่อพ้นน้ าดีแล้วก็จะเทคอนกรีต หมู่ไหน
เดือดร้อนก็ท าก่อน ท าไปทุกหมู่ ท่านอื่นมีอะไรอีกมั้ยครับ 



๔๐ 



๔๑ 

 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อเช้านี้ผู้ใหญ่เจ้าฝากมา ตรงบริเวณน้ าเละ ๆ ให้ช่วยไปดู และให้ดู 
ประธานสภา   ไฟฟ้าที่ดับ 
  
นางศิริพร  กะโห้แก้ว  ตรงที่เดิมได้ลงหินคลุกไปแล้ว 6 คัน แต่จะขอลงเพิ่มเพราะถ้าฝนตก 
ส.อบต.ม.6   จะเละมากเดินทางไม่ไดล้ าบากมาก 
 
นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า ก็จะขอหินไปลงตรงที่ก านันปองท าไว้เมื่อปีที่แล้ว เพราะทางเละมาก 
ส.อบต.ม.7    ก็ต้องให้ก านันปองเอาไปลงสัก 2 คันก็ยังด ีเพราะเป็นหลุมลึก 

มาก ๆ จุดที่จะลงมีเยอะ ขออนุญาตสอบถามท่านรองนายกฯ 
ประปา ม.7 ที่คนงานเข้าไปท าเป็นยังไง 

 
นายประเสริฐ  รูปหล่อ  สาเหตุไปซ่อมประปา คือ เอาท่อเล็กเปลี่ยนบ้านตาจอร์ช ท่อใหญ ่
รองนายกฯ   ซึ่งก็เคยบอกคนงานว่าตอนเบิกของให้ดูด้วยว่าแต่ละจุดต้องใช้ท่อ 

ขนาดไหน 
 

นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า คนงานต้องรู้ว่าท่อขนาดเท่าไหร่ จะเอาขนาดใหญ่ไปใส่ขนาดเล็กไม่ 
ส.อบต.ม.7   ได้ ต้องพิจารณาคนงานด้วย ท่อจากแท็งค์ไป 4 นิ้ว ถัดไป 3 นิ้ว  

เป็นลักษณะนี้มา 6 - 7 เดือนแล้วก็ใช้ได้ปกติ มามีปัญหาตอนช่วง  
6 - 7 สิงหาคม คือน้ ามันหาย พอน้ ามันหาย ก็ไปปิดน้ า วันที่ 12 
สิงหาคม ไปปิดที่ปลายทางเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเราปิดน้ าจะเป็นยังไง พอ
ปิดวันที่ 13 สิงหาคม น้ าสะท้อนกลับใช้ได้ทั้งหมู่บ้านเลย ก็เลย
สันนิษฐานมันน่าจะเป็นตรงจุดที่เราปิดไปทางโรงแรม 

 
นายสุชาต ิ สมเหมาะ  น้ าประปาไม่ค่อยไหลเพราะสาเหตุหนึ่งมาจากชาวบ้านดูดน้ าไป 
ส.อบต.ม.4   หลายครัวเรือนกจ็ะขอให้พนักงานเข้ามาชี้แจงให้ชาวบ้านฟังวา่ไม่ให้ 

ดูดน้ าเพราะท าให้ชาวบ้านคนอื่นเดือดร้อน 
 

นางศิริพร  กะโห้แก้ว  สอบถามว่าท าไมน้ าประปาไม่ไหล ไม่ทราบวา่เป็นอะไร 
ส.อบต.ม.6 
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  ประปาเป็นมา 2 วันแล้ว ก าลังไล่ดูอยู่ 
นายกฯ 
 

 
 
 
 



๔๒ 



๔๓ 

 
 
 
 
 



๔๔ 

 
 

 
 
 



๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดทีจ่ะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ   สภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

    เลิกประชุมเมื่อเวลา 1๑.30 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                 (นางพริยิาภรณ์  พัฒนนุสินธุ) 
                                                          เลขานุการสภา 
 
 
 

ลงชื่อ              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสกสิทธิ์  บุษบา) 
                                                          ประธานสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว ถูกต้อง 
 
 

 
ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 

                                                     (นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า) 
 
 

 
ลงชื่อ     กรรมการ 

                                                       (นางสาวศริิพร  กระโห้แก้ว) 
 
 
 

ลงชื่อ     กรรมการ 
                (นายสมชาย  สาลกิุล) 

 
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลบางพลับ  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ        
           



๔๗ 

           
            



- ๑ - 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
สมัยสามัญ สมัยที ่๓ (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. 256๗  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสกสิทธิ ์ บุษบา สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 เสกสิทธิ์  บุษบา 
2 นางชุลี ดากระบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที ่2        -ลา- 
3 นายสมชาย สาลิกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่3 สมชาย  สาลิกุล 
4 นายสุชาต ิ สมเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 สุชาต ิ สมเหมาะ 
5 นายประยูร ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 ประยูร  ใจเสือกุล 
6 นางสาวศริิพร กระโห้แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 ศิริพร  กระโห้แก้ว 
7 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกลา้ 
8 นางพิริยาภรณ ์ พัฒนนุสินธุ เลขานุการสภาฯ พิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุ

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชาตร ี แย้มบางยาง นายก อบต. ชาตรี  แย้มบางยาง 
2 นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายก อบต. ประเสริฐ  รูปหล่อ 
3 นางชัญญานุช มงคลสังข ์ รองนายก อบต. ธัญญานุช  มงคลสังข ์
4 นายบ ารุง ศรีทองแท ้ เลขานายก อบต. บ ารุง  ศรีทองแท ้
๕ นางสาวณัฐนันท ์ นรินทรภักด ี นักจัดการงานทัว่ไป ณัฐนันท์  นรินทรภักด ี

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เริ่มประชุมเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นางพริยิาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลบั ได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏวา่ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญ
นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัและ
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา             เรียน ท่านนายก ท่านรองนายก ทา่นเลขานายก ท่านรอง
ประธานสภา                    ประธานสภาฯ ทา่นเลขานุการสภา ทา่นสมาชิกทกุท่าน และ 

พนักงานทุกทา่น ครับ วนันี้ก็ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่3  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.256๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. 
256๗ นี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
    ๒.๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ทา่นเลขาสภา ท่าน 
นายกฯ    รองนายก ท่านเลขานายก ท่านสมาชิก เน่ืองจาก อบต. ได ้
    ด าเนินการรายงานสรุปผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 
    ของ อบต. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว รายละเอียดมอบให ้

นักจัดการงานทัว่ไป ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

น.ส.ณัฐนันท์  นรินทรภกัด ี สวัสดีค่ะเรียน ทา่นประธานสภา ทา่นสมาชกิสภา ท่านเลขาสภาฯ  
นักจัดการงานทัว่ไป  ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
  นางสาวณัฐนันท ์นรินทรภักดี ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปได้รับ 
  มอบหมายใหท้ าหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลการจัดการประเมิน 
  บริการสาธารณะองค์การบริหารสว่นต าบล ประจ าปี ๒๕๖๗ ขั้นตอนการ 
  จัดท าการประเมิน ท่านนายกฯ จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ๒ คณะ  
  คณะท างานชดุแรก รวบรวมข้อมูล จ านวน 8 ดา้น และคณะท างานที่สอง 
  คือ ผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งได้ท าการบันทึกข้อมูลในระบบบริการสาธารณะ 
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผลการประเมิน ส านักงานกระจายอ านาจได ้
  รายงานผลการประเมินในระบบของออนไลน์ การจดัการบริการสาธารณะ 
  ที่ได้รับการถ่ายโอนจากส านักงานกระจายอ านาจมีทัง้หมด 8 ด้าน 



- ๔ - 
 

 
 



- ๑๒ - 
 

น.ส.ณัฐนันท์  นรินทรภกัด ี ค่ะ ดิฉันได้รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบรกิารสาธารณะ 
นักจัดการงานทัว่ไป  ประจ าปี 256๗ ครบทั้ง 8 ดา้นแล้วค่ะ 
 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อนักจัดการงานทั่วไป ได้ชี้แจงรายละเอียดเรือ่งรายงานสรุปผล 
ประธานสภาฯ   การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ประจ าปี พ.ศ. 
    ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบแล้วจะมีสมาชิกสภาทา่นใดมีข้อสงสัยจะ 
    ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ      ถ้าไม่มีกถ็ือว่าที่ประชุม 
    รับทราบ 
 
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี พ.ศ.256๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
    ๓.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามญั สมัยที่ 2  

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.256๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๗ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.  

256๗  เมื่อวันที่ ๑๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 256๗  ที่ได้ถ่าย 
ส าเนาให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข 
เพิ่มเติมถ้อยค าอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ....ถ้าไม่มีจะขอมติที ่
ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม                           รับรอง         
   

๓.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามญั สมัยที่ 2  
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.256๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.  

256๗  เมื่อวันที่ ๒๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 256๗  ที่ได้ถ่าย 
ส าเนาให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข 
เพิ่มเติมถ้อยค าอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ....ถ้าไม่มีจะขอมติที ่
ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม                           รับรอง    
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

 
 
 
      
 



- ๑๔ - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่เสนอใหม่ให้พิจารณา 
๔.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อน      
      ป้องกันตลิ่งริมคลองสองพี่น้องบริเวณวัดดงตาล ระยะที่ ๒    
      ต าบลบางพลับ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ความ 
      ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ เมตร  

นายเสกสิทธิ์  บุษบา           ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง เน่ืองจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ท าหนังสือถึง  
นายกฯ อบต. ตามหนังสือ ที่ สพ๐๐๒๒/๑๐๓๗ ลงว้นที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น เนื่องจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
ด าเนินโครงการในพื้นทีร่บัผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลบาง
พลับ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก ่โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองสองพี่น้องบริเวณวัดดงตาล ระยะที ่๒ ต าบลบางพลับ 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี ความยาวไมน่้อยกว่า ๑,๖๕๐ 
เมตร เน่ืองจากพื้นที่ด าเนินโครงการดังกลา่วข้างต้นเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
พลับ จึงจ าเป็นต้องไดร้ับอนุญาตเข้าด าเนินโครงการจากสภาฯ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช ๒๔๘๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพุทธศักราช ๒๕๔๔ จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลับ เสนอขออนุมัติต่อ
สภาฯ ดังนี ้

                                   -อนุญาตให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าด าเนินโครงการ                                                             
                              -ส่งมอบพื้นที่ก่อสรา้ง 
                                        -รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลกูสร้างที่เกดิขึ้นจากโครงการอันเป็นของ 

ราชการไว้ใช้ประโยชน์และดูแลบ ารุงรักษาเมื่อท าการก่อสรา้งแล้ว 
เสร็จ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ด าเนินการขอความ 
เห็นชอบต่อไปครับ           

                                                              
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  เมื่อนายกฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเรื่องโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ประธานสภาฯ   ตลิ่งริมคลองสองพี่น้องบริเวณวัดดงตาลฯ ตามรายละเอียดดังกล่าว 

ข้างต้นให้ที่ประชุมทราบแล้ว จะมีสมาชกิสภาทา่นใดมีข้อสงสัยจะ 
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ      ถ้าไม่มีกจ็ะขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 



- ๑๕ - 
 

 

 
 
 
 



- ๑๖ - 
 



- ๑๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 



   

 



 - ๑๒ -  

 

 
                                                              



                                                                             
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
วันพุธที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๗ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเสกสิทธิ ์ บุษบา สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 เสกสิทธิ์  บุษบา 
2 นางชุลี ดากระบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที ่2 ชุลี  ดากระบุตร 
3 นายสมชาย สาลิกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่3 สมชาย  สาลิกุล 
4 นายสุชาต ิ สมเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 สุชาต ิ สมเหมาะ 
5 นายประยูร ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ที ่5 ประยูร  ใจเสือกุล 
6 นางสาวศริิพร กระโห้แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที ่6 ศิริพร  กระโห้แก้ว 
7 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต.หมู่ที ่7 ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกลา้ 
8 นางพิริยาภรณ ์ พัฒนนุสินธุ เลขานุการสภาฯ พิริยาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุ

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชาตร ี แย้มบางยาง นายก อบต. ชาตรี  แย้มบางยาง 
2 นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายก อบต. ประเสริฐ  รูปหล่อ 
3 นางชัญญานุช มงคลสังข ์ รองนายก อบต. ชัญญานุช  มงคลสังข์ 
4 นายบ ารุง ศรีทองแท ้ เลขานายก อบต. บ ารุง  ศรีทองแท ้
5 นายธีรว์ิชญ ครูเรืองปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธีร์วิชญ  ครูเรืองปัญญา 
6 นางสาวณัฐนันท ์ นรินทรภักด ี นักจัดการงานทัว่ไป ณัฐนันท์  นรินทรภักด ี
7 นางสาวสังวาลย ์ สงกูล หัวหน้าส านักปลัด สังวาลย์  สงกูล 

 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เริ่มประชุมเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นางพริยิาภรณ์  พัฒนนุสินธ ุเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลบั ได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏวา่ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญ
นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัและ
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา             เรียน ท่านนายก ท่านรองนายก ทา่นเลขานายก ท่านรอง
ประธานสภา                    ประธานสภาฯ ทา่นเลขานุการสภา ทา่นสมาชิกทกุท่าน และ 

พนักงานทุกทา่น ครับ วนันี้ก็ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่4  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.256๗ ในวันพุธที ่๑๘ ธันวาคม พ.ศ.256๗ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี พ.ศ.256๗ 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลบางพลับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  

256๗  เมื่อวันที่ ๒๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๗  ที่ได้ถ่าย 
ส าเนาให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข 
เพิ่มเติมถ้อยค าอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ....ถ้าไม่มีจะขอมติที ่
ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอใหม่ให้พิจารณา 
    4.๑ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับที่ ๒/๒๕๖7 
นายเสกสิทธิ์  บุษบา  ขอเรียนเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  
 
นายชาตรี  แย้มบางยาง  เน่ืองจาก อบต. ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
นายกฯ    เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  ๒/๒๕๖7 จ านวน ๔ โครงการ รายละเอียด 

มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับ 



ทราบ 
 

 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
 

 

นายธีรว์ิชญ ครูเรืองปัญญา         ครับ ผมนายธรี์วิชญ  ครูเรืองปัญญา นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักวิเคราะห์ฯ ก็จะขอชี้แจงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ส่วนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ มีจ านวน 
๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


